

ทันหุ้น - SPCG เจรจาลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มต่างประเทศกำลังผลิตรวม 200-500 เมกะวัตต์ คาดชัดเจนภายใน Q2-Q3/61 มั่นใจแหล่งเงินทุนรองรับ พร้อมศึกษาขยายลงทุนโซลาร์ในอาเซียน ตั้งเป้า IRR ไม่ต่ำกว่า 10% แยมรุกโซลาร์รูปที่อปบปี 2561 ยอดขายโต 10%

นางสาวธนาพร รัตนมณีรุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG เปิดเผยว่าปัจจุบันบริษัทได้มีการเจรจาการเข้าลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ในต่างประเทศ กำลังการผลิตรวม 200-500 เมกะวัตต์ ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการตรวจสอบสถานะสินทรัพย์ (Due Diligence) เรียบร้อยแล้ว

คาดว่าจะสามารถเปิดเผยอย่างเป็นทางการได้ในช่วงปลายไตรมาส 2/2561 ถึงช่วงต้นไตรมาส 3/2561 เนื่องจากมีพันธมิตรในการร่วมลงทุนหลายราย ทำให้การเปิดเผยรายละเอียดต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด อย่างไรก็ตามบริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอ ซึ่งได้ตั้งงบประมาณสำหรับการลงทุนดังกล่าวไว้ที่ 2,000 ล้านบาท

● **รุกพลังงานในอาเซียน**

พร้อมกันนี้บริษัทยังศึกษาลงทุนโครงการพลังงานอื่นๆ ในประเทศ

'SPCG'ลุยโซลาร์ฟาร์มตปท. จ่อปิดดีลกำลังผลิต500MW



แถบประชาคมอาเซียน แต่ยังคงเน้นโครงการโซลาร์ฟาร์ม เนื่องจากยังมีความต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่องในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยอาจจะต้องรอความชัดเจนของทางภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทคาดหวังอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ไม่ต่ำกว่า 10% โดยยอมรับว่าปัจจุบันผลตอบแทนจากการลงทุนในบางโครงการค่อนข้างต่ำ ทำให้บริษัทต้องมีการพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

อย่างไรก็ตามบริษัทยังมั่นใจว่าโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ จะสามารถจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในช่วงไตรมาส 2/2561

แม้โครงการดังกล่าวจะเลื่อนการจ่ายไฟฟ้าออกไปจากเดิมช่วงไตรมาส 1/2561 โดยขณะนี้มีความคืบหน้ามากกว่า 90% ส่งผลให้บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้แน่นอน

ปัจจุบันบริษัทมีโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น 36 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 260 เมกะวัตต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนพลังงานทดแทนของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงส่งผลให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า (Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในอัตรา 8 บาทต่อ 1 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้า

● **ขยายตลาดโซลาร์รูป**

ขณะเดียวกันบริษัทยังเดินหน้าในการทำโครงการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ซึ่งปีนี้อัตรารายได้จากส่วนนี้จะเติบโต

ได้กว่า 10% ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่อง จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้สัดส่วนรายได้จากโซลาร์รูปที่อปบยังคงคิดเป็นสัดส่วนราว 10% ของรายได้รวม ถือว่ายังเป็นสัดส่วนที่เล็กน้อย แต่เชื่อว่าในอนาคตจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น เพราะขณะนี้ลูกค้าเริ่มมีความเข้ามามากขึ้น ทั้งคุณภาพและผลตอบแทน ส่วนโครงการโซลาร์รูปที่อปบเสรี ขณะนี้ยังต้องรอนโยบายจากทางภาครัฐให้มีความชัดเจน ซึ่งทางบริษัทมีความพร้อมในการลงทุน

อีกทั้งปัจจุบันธุรกิจของบริษัทยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก โดยมีนักลงทุนเข้ามาขอข้อมูลแก่บริษัททั้งนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันที่มองเห็นโอกาสในการเติบโต

ด้านนางสาวศศิมา หัตถกิจนิกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สัญญาณทางเทคนิคมีสัญญาณอ่อนตัว ดังนั้นแนะนำนักลงทุนซื้อที่แนวรับ 21.80 บาท ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 23.80 บาท